

Giáo dục	2
Giúp Kết Nối trong Quận Fairfax	4
Điều Động Triển Khai Quân Sự	6
Sức Khỏe Tâm Trí	7
Việc Làm.....	8
Chăm Sóc Trẻ Em	11

Các nguồn liệu trợ được ghi nêu ở đây chỉ dùng cho mục đích nhằm để cung cấp thông tin. Các nguồn liệu đó không thể hiện đề nghị hoạc xác nhận của Hệ Trường Công Quận Fairfax (FCPS) hay của Trung Tâm Nguồn Liệu Yểm Trợ Gia Đình FCPS.
Cập Nhật Tháng 10/2023

<https://www.fcps.edu/resources/family-engagement/parent-resource-center>

Quý vị có các thắc mắc, xin liên lạc Trung Tâm Nguồn Liệu Yểm Trợ Gia Đình tại 703-204-3941 hay frc@fcps.edu.

Giáo dục

Fairfax County Public Schools (FCPS)

<https://www.fcps.edu/registration/military-families>

571-423-3000

Trang dành cho gia đình quân nhân của Hệ Trường Công Quận Fairfax cung cấp thông tin về nhiều chủ đề khác nhau như ghi danh, lập kế hoạch học tập, về các nhu cầu đặc biệt, và các trường được danh hiệu Purple Star (Trường ái hữu - quân đội).

Military Interstate Children's Compact Commission (MIC3)

<https://mic3.net/>

859-244-8000

Ủy Ban Hiệp Ước về Trẻ Em Quân Nhân của Liên Bang (MIC3) bao gồm các đại diện từ 50 tiểu bang, Quận Columbia, và 5 thành viên mặc nhiên/dựa chức (ex-officio), bao gồm cả Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, họ làm việc cùng nhau để tạo điều kiện thuận lợi cho các quá trình chuyển tiếp giáo dục của học sinh ở độ tuổi đi học, có kết nối với quân đội theo học tại các trường công lập và các trường thuộc Bộ Quốc Phòng và trên toàn thế giới. Hiệp ước chú tâm các vấn đề về chuyển tiếp trong giáo dục quan trọng mà các gia đình quân nhân gặp phải bao gồm tuyển sinh, xếp lớp, kiểm danh, điều kiện hội đủ, và tốt nghiệp.

Military Child Education Coalition

<https://www.militarychild.org/about/mission-vision>

254-953-1923

Liên Minh về Giáo Dục dành cho Trẻ Em Quân Nhân (MCEC) hỗ trợ trẻ em có kết nối đến quân đội qua giáo dục và cố vấn để giải quyết các khó khăn thử thách về giáo dục có liên quan đến nếp sống quân đội. MCEC cung cấp các chương trình, dịch vụ, và phát triển chuyên môn nhằm để đáp ứng các nhu cầu của học sinh, phụ huynh, và các chuyên viên có kết nối đến quân đội.

The Parent Education Advocacy Training Center (PEATC)

<https://peatc.org/services/military-outreach/>

800-869-6782

PEATC hỗ trợ cho các gia đình quân nhân của Virginia và các chuyên viên của PEATC phục vụ họ bằng cách cung cấp thông tin cụ thể về giáo dục đặc biệt và các dịch vụ dành cho người khiếm khuyết tật của tiểu bang Virginia.

Partners in PROMISE

<https://thepromiseact.org/>

Partners in Promise (Cộng Tác trong Cam Kết) cung cấp các nguồn liệu trợ và hướng dẫn cho phụ huynh và học sinh khi họ định hướng về dịch vụ giáo dục đặc biệt và Chương Trình dành cho Thành Viên Gia Đình Khác Biệt Ngoại Lệ của quân nhân (EFMP).

College Scholarships for Military Connected Teens

<https://www.militaryonesource.mil/benefits/college-scholarships-for-military-teens/>

800-342-9647

Military One Source (Tất Cả Nguồn Liệu Yểm Trợ Một Nơi dành cho Quân Nhân) cung cấp thông tin về các học bổng đại học dành cho thanh thiếu niên có kết nối đến quân đội.

Tutor.com

www.tutor.com

800-411-1970

Tutor.com cung cấp dịch vụ trợ giúp dạy kèm và bài tập làm nhà miễn phí dành cho các quân nhân đang tại ngũ và những người phụ thuộc hội đủ điều kiện của họ.

FCPS Approved Tutors

<https://www.fcps.edu/resources/family-engagement/tutors-and-tutoring/parent-resource-center-tutor-list>

703-204-3941

Danh sách Gia Sư của Trung Tâm Nguồn Liệu Yểm Trợ Gia Đình (FRC) của FCPS có tên của các nhân viên hiện tại của FCPS có chứng chỉ giảng dạy hợp lệ giảng dạy tại ở Virginia và có mong muốn dạy kèm sau ngày giảng dạy tại trường. Các người dạy kèm là những nhân viên hiện tại của FCPS, và các nhân viên hợp đồng/thầu khoán độc lập, cung cấp các dịch vụ giảng huấn cho công chúng với một khoản phí.

The Army Educational Outreach Program

<https://www.usaeop.com/>

AEO (Chương Trình Tiếp Cận Giáo Dục dành cho Lục Quân) cung cấp cả cho học sinh và giáo viên một danh mục về các chương trình STEM được Lục Quân tài trợ mang tính hợp tác, gắn kết nhằm thu hút, gây cảm hứng, và tham gia hiệu quả của thể hệ tài năng STEM tiếp theo qua các chương trình từ cấp mẫu giáo lên đến đại học và đưa họ đến với sự nghiệp về STEM của DOD (Bộ Quốc Phòng).

Military OneSource: Education

<https://www.militaryonesource.mil/education-employment/>

800-342-9647

Military One Source (Tất Cả Nguồn Liệu Yểm Trợ Một Nơi dành cho Quân Nhân) cung cấp thông tin thiết thực và các nguồn liệu yểm trợ cho quân nhân tại ngũ, vợ/chồng, và con cái của họ khi họ theo đuổi các mục tiêu giáo dục của mình. Các chuyên viên tư vấn giáo dục luôn sẵn sàng để trợ giúp họ với các câu hỏi liên quan giáo dục cho bản thân và con cái của họ.

School Liaison Officer Directory for all Branches of Service Worldwide

<https://installations.militaryonesource.mil/search?program-service=12/view-by=ALL>

800-342-9647

Các viên liên lạc viên nhà trường có thể trợ giúp con cái quý vị trong việc chuyển tiếp trường một cách suôn sẻ và hỗ trợ mọi nhu cầu về giáo dục của con cái quý vị từ cấp mẫu giáo đến lớp 12. Họ cung cấp thông tin về trường học và ranh giới của hệ trường công, trợ giúp trong việc ghi danh theo học, và kết nối quý vị với các chương trình cần thiết chẳng hạn như chương trình dành cho Thành Viên Gia Đình Khác Biệt Ngoại Lệ và chương trình giáo dục đặc biệt của hệ trường công.

GI Bill and other Education Benefits

<https://www.va.gov/education/>

888-442-4551

Các lợi ích về giáo dục của Bộ Cựu Chiến Binh nhằm giúp các cựu chiến binh, quân nhân tại ngũ, và các thành viên gia đình hội đủ điều kiện của họ có các nhu cầu như trả học phí đại học, tìm trường hay chương trình đào tạo phù hợp, và nhận được tư vấn về nghề nghiệp.

Yellow Ribbon Program

<https://www.va.gov/education/about-gi-bill-benefits/post-9-11/yellow-ribbon-program/>

888-442-4551

Chương trình Yellow Ribbon có thể trợ giúp liên quan đến học phí và lệ phí cao hơn ở trường ngoài tiểu bang, trường tư thục, trường ngoại quốc, hay trường sau đại học mà Dự Luật GI sau ngày 11/9 đã không chi trả. Các trường tham gia vào chương trình được liệt kê trên trang mạng.

Giúp Kết Nối trong Quận Fairfax

Boy Scouts of America

<https://www.scouting.org/>

301-530-9360

Trải nghiệm Hướng Đạo được chia thành năm chương trình (Cub scouts (Hướng Đạo Sinh Niên Thiếu), Scouts BSA (Nam Nữ Hướng Đạo Sinh), Exploring (Khám Phá), và Sea Scouts (Hướng Đạo Viên Biển) tùy theo độ tuổi và hoạt động. Trang mạng cung cấp thông tin về chương trình và các đơn vị hướng đạo ở địa phương.

Girl Scouts of the USA

<https://www.girlscouts.org>

202-237-1670

Nữ Hướng Đạo Sinh (Girl Scouts) cung cấp nhiều hoạt động sinh hoạt cho cả gặp gỡ trực tiếp và trực tuyến. Trang mạng cung cấp thông tin về cách để tham gia và chi tiết về các đoàn địa phương.

4-H

<https://4-h.org/>

703-324-5369

Chương trình 4-H, dành cho trẻ em, thanh thiếu niên hoàn thành các dự án thực hành trong các lĩnh vực như y tế, khoa học, nông nghiệp, cũng như tham gia dân vụ và khuyến khích các em tích cực trong các vai trò lãnh đạo. 4-H sẵn có trong mỗi quận hạt trong cả nước qua các chương trình trong trường và sau giờ học, các câu lạc bộ của trường và cộng đồng và các trại 4-H.

Fairfax County Park Authority

<https://www.fairfaxcounty.gov/parks/>

703-324-8700

Cơ Quan Quản Lý Công Viên Quận Fairfax cung cấp thông tin về các chương trình giải trí và hoạt động, địa điểm công viên địa phương, trung tâm giải trí, và các sinh hoạt/hoạt động ngoài trời.

Fairfax County Youth Clubs

<https://www.fairfaxcounty.gov/neighborhood-community-services/athletics/sports-directory>

703-324-5533

Niên Giám Các Môn Thể Thao của Quận Fairfax cung cấp một danh sách đa dạng về các hoạt động thể thao dành cho cả thanh thiếu niên và người lớn. Các hoạt động dành cho các cá nhân có các Nhu Cầu Đặc Biệt cũng có sẵn.

Army Community Services (ACS), USAG Fort Belvoir

<https://belvoir.armymwr.com/programs/acs>

571-231-7001

ACS cung cấp nhiều lớp và khóa đào tạo khác nhau miễn phí được thiết kế để trang bị cho Quân Nhân, Thành Viên Gia Đình Quân Nhân, Quân Nhân Hưu Trí, và Thường Dân của Bộ Quốc Phòng với các kỹ năng đời sống, kiến thức và hỗ trợ được coi là cần thiết để mặt với những khó khăn của đời sống quân đội. ACS cũng cung cấp thông tin về các hoạt động tiêu khiển, các dịch vụ dành cho trẻ em và thanh thiếu niên, và các sự kiện được đăng rộng rãi sau này.

Virginia High School League

<https://www.vhsl.org/about-vhsl/>

434-977-8475

VHSL là một liên minh gồm các trường công lập, các trường trung học ngoài công lập, và các trường ban ngày (ngoài bán trú) được phê duyệt của Virginia nhằm để khuyến khích về giáo dục, khả năng lãnh đạo, tinh thần thể thao, nhân cách, và quyền công dân cho các em học sinh bằng cách thiết lập và duy trì các tiêu chuẩn cao cho các hoạt động và qua các cuộc thi của trường. Trang mạng cung cấp thông tin liên quan đến điều kiện hội đủ cũng như các chương trình thể thao đa dạng và học thuật.

USO Metro Family Programs

571-267-2080

<https://metro.uso.org/>

USO (Chương Trình Dành Cho Gia Đình Metro), cung cấp nhiều chương trình phong phú trong vùng Thủ Đô Quốc Gia. Xin hãy gia nhập vào danh sách để nhận tin của họ để có được thông tin mới nhất liên quan đến các sự kiện/sinh hoạt và chương trình diễn ra trong khu vực.

Blue Star Families

<https://bluestarfam.org/>

202-630-2583

Blue Star Families (Gia Đình Ngôi Sao Xanh) đưa ra sự yểm trợ cho các gia đình có kết nối đến quân đội qua các chương trình chào mừng, hệ thống hỗ trợ ngang cấp, và các sự kiện của chi hội địa phương. Trên trang mạng của Blue Star Families, hiện có sẵn thông tin liên quan đến các chi hội địa phương.

Điều Động Triển Khai Quân Sự

Preparing for Deployment

<https://planmydeployment.militaryonesource.mil/pre-deployment/>

800-342-9647

Trong mục trước khi - thực thi điều động triển khai quân sự của Military One Source, có các bài viết và nguồn liệu tham khảo liên quan đến quân nhân, gia đình thành viên và những người thân yêu. Trong đó có các nguồn liệu tham khảo có thể in ra chẳng hạn như các điều cần làm và xem xét trước khi - thực thi điều động triển khai quân sự.

Supporting Children and Youth During Deployment

<https://planmydeployment.militaryonesource.mil/deployment/family-members/supporting-kids-during-deployment/>

800-342-9647

Military One Source cung cấp các thông tin và các nguồn liệu yểm trợ khác nhằm để giúp phụ huynh và người chăm sóc nhận biết cách để yểm trợ con em và thanh thiếu niên trong quá trình thực thi điều động triển khai quân sự.

Returning Home from Deployment

<https://www.militaryonesource.mil/resources/millife-guides/post-deployment-reintegration/>

800-342-9647

Military One source cung cấp hướng dẫn để trợ giúp quân nhân và gia đình trong gia đoạn đoàn tụ và tái hòa nhập sau khi trở về từ cuộc triển khai quân sự.

Yellow Ribbon Reintegration Program

<https://www.yellowribbon.mil/>

The Yellow Ribbon Reintegration Program (YRRP) (Chương Trình Tái Hòa Nhập Giải Băng Vàng) là một nỗ lực mở rộng của Bộ Quốc Phòng nhằm nâng cao phúc lợi của Vệ Binh Quốc Gia và Lực Lượng Dự Bị, gia đình của họ, và các cộng đồng bằng cách kết nối họ với các nguồn yểm trợ trong suốt chu kỳ điều động triển khai quân sự.

Sesame Street for Military Families

<https://sesamestreetformilitaryfamilies.org/>

212-595-3456

Sesame Street for Military Families (Sesame Street dành cho Gia Đình Quân Nhân) cung cấp nhiều nguồn liệu yểm trợ đa dạng, bao gồm các video và các trang thông tin về sinh hoạt có thể in được, dành cho gia đình Quân Nhân nhằm để trợ giúp họ khi định hướng qua các thử thách riêng biệt của đời sống quân đội. Sesame Street for Military Families đề cập nhiều chủ đề khác nhau bao gồm việc triển khai quân sự, phục hồi chức năng sau thương tích, tái định cư, v.v.

Coping Strategies for your Child during Deployment

<https://www.zerotothree.org/wp-content/uploads/2022/04/Little-Listeners-in-an-Uncertain-World.pdf>

202-638-1144

Tổ chức Zero to Three Organization cung cấp hướng dẫn cho các bậc phụ huynh và người chăm sóc với những hướng dẫn và hoạt động cụ thể nhằm để yểm trợ con trẻ của họ trong suốt những sự kiện đầy thử thách này.

Our Military Kids

<https://www.ourmilitarykids.org/>

703-734-6654

Our Military Kids (Trẻ em của Quân Nhân Chúng Ta) là một chương trình tài trợ chi trả cho các sinh hoạt ngoại khóa của trẻ con Vệ Binh Quốc Gia được điều động triển khai nhiệm vụ quân sự, Vệ Binh Quốc Gia được điều động triển khai nhiệm vụ quân sự, hay các quân nhân bị thương tích trong chiến đấu sau 11/9. Hồ sơ đăng ký có sẵn trên trang mạng của họ.

Sức Khỏe Tâm Trí

Tricare

<https://tricare.mil/>

800-444-5445

Tricare là một chương trình săn sóc sức khỏe dành cho quân nhân và gia đình của họ. Chương trình này được chia ra ở hai vùng (bờ Đông và bờ Tây) và cung cấp hỗ trợ ở nước ngoài. TRICARE có thể cung cấp bảo hiểm cho các dịch vụ về sức khỏe tâm trí cần thiết điều trị về mặt y tế. Các Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Tâm Trí cung cấp trị liệu tâm lý ngoại trú tối đa hai phiên/khóa mỗi tuần theo bất kỳ hình thức kết hợp nào giữa các phiên điều trị riêng lẻ hay với tính chất, gia đình, nhóm, cũng như các phiên điều trị phụ thêm.

Military and Family Life Consultants

<https://www.militaryonesource.mil/non-medical-counseling/military-and-family-life-counseling/>

800-342-9647

Chương trình Tư Vấn Quân Ngũ và Đời Sống Gia Đình nhằm hỗ trợ các quân nhân, gia đình của họ, và những người qua khỏi với dịch vụ tư vấn bảo mật không thuộc y tế ở nơi mà họ đóng quân. Dịch vụ tư vấn không thuộc y tế có thể trợ giúp cá nhân tìm ra giải pháp cho các vấn đề như cải tiến mối quan hệ tại nhà và tại nơi làm việc, chế ngự căng thẳng, điều chỉnh các khó khăn, nuôi dạy con cái, đau thương và mất mát. Military One Source và Trung Tâm Hỗ Trợ Gia Đình nơi đồn trú của quý vị có duy trì một danh sách về MLFCs.

InTransition

<https://www.health.mil/Military-Health-Topics/Centers-of-Excellence/Psychological-Health-Center-of-Excellence/inTransition>

800-424-7877

InTransition (Trong sự Chuyển Tiếp) là một chương trình miễn phí, bảo mật nhằm để cung cấp dịch vụ huấn luyện và hỗ trợ chuyên biệt cho quân nhân, cựu chiến binh và quân nhân hưu trí cần được chăm sóc sức khỏe tâm trí trong thời gian chuyển tiếp, chẳng hạn như trở về sau khi thực thi điều động triển khai quân sự, chuyển sang nhiệm vụ khác, hay chuẩn bị để rời khỏi quân ngũ.

Military Crisis Line

<https://www.veteranscrisisline.net/get-help-now/military-crisis-line/>

988 sau đó nhấn số 1

Tin Nhắn: 838255

Military Crisis Line (Đường Dây Tin Nhắn Về Khủng Hoảng dành cho Quân Nhân) là một nguồn trợ giúp miễn phí, bảo mật dành cho tất cả quân nhân, bao gồm Vệ Binh Quốc Gia và Lực Lượng Dự Bị cùng Các Cựu Chiến Binh, ngay cả nếu họ đã không đăng ký nhận lãnh phúc lợi hay chăm sóc sức khỏe của VA.

PTSD and Traumatic Brain Injury

<https://www.militaryonesource.mil/resources/millife-guides/ptsd-traumatic-brain-injury/>

800-342-9647

Dù Military OneSource không cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nhưng họ có thể kết nối quân nhân và gia đình của họ với các nguồn hỗ trợ thích ứng cho những người được chẩn đoán với PTSD (Rối Loạn về Căng Thẳng Hậu-Chấn Thương) hay TBI (Chấn Thương Sọ Não).

The Barry Robinson Center

www.barryrobinson.org

800-221-1995

Trung Tâm BRC là một trung tâm điều trị nội trú phục vụ cho các thanh thiếu niên có kết nối với quân đội và là một cơ sở được Tricare phê duyệt. Liệu pháp điều trị chú trọng vào các vấn đề có liên quan đến sức khỏe về tâm trí/thần khác nhau, chẳng hạn như chấn thương, trầm cảm và các hành vi hủy hoại bản thân.

Việc Làm

Careers at Fairfax County Public Schools

<https://www.fcps.edu/careers/career-opportunities>

571-423-3000

FCPS cung cấp nhiều nghề nghiệp đa dạng FCPS không chỉ tuyển dụng các giáo viên, nhưng hệ trường cũng cần các kỹ sư, chuyên viên về công nghệ thông tin, kỹ thuật viên HVAC, trị liệu viên hướng nghiệp, các nhà phân tích tài chính, thợ điện, trợ lý hành chính, giám sát viên cơ sở vật chất, và nhiều vị trí khác.

Fairfax County Jobs

<https://www.fairfaxcounty.gov/topics/jobs>

703-324-7329

Quận Fairfax lưu giữ một danh sách các công việc đang tuyển dụng nhân sự hiện tại trong quận.

Federal Jobs

<https://www.usajobs.gov/Help/working-in-government/unique-hiring-paths/>

Gồm có những lộ trình tuyển dụng riêng biệt dành cho những người có kết nối đến quân đội muốn theo đuổi công việc của liên bang.

Army Community Service Employment Readiness

<https://belvoir.armymwr.com/programs/acs/employment-readiness-program>

571-231-7001

ACS Employment Readiness (Sẵn Sàng cho Việc Làm là Dịch Vụ Cộng Đồng dành cho Lục Quân) cung cấp thông tin mới nhất về các cơ hội việc làm và hội chợ việc làm tại địa phương và toàn quốc. Chương trình này cũng cung cấp các lớp để viết bản tóm lược lý lịch (resume), các kỹ năng khi phỏng vấn, v.v.

Military One Source Education and Employment

<https://www.militaryonesource.mil/education-employment/>

800-342-9647

Military OneSource (Tất Cả Nguồn Liệu Trợ Một Nơi dành cho Quân Nhân) cung cấp các nguồn liệu yểm trợ và thông tin thiết thực để theo đuổi các mục tiêu giáo dục và đạt được nguyện vọng về nghề nghiệp.

Spouse Education and Career Opportunities

<https://myseco.militaryonesource.mil/portal/>

800-342-9647

Chương trình Các Cơ Hội về Nghề Nghiệp và Giáo Dục dành cho Vợ/Chồng của Bộ Quốc Phòng cung cấp hướng dẫn về Giáo Dục và Nghề Nghiệp cho người vợ/chồng của quân nhân trên toàn thế giới và đưa ra trợ giúp về các nguồn liệu yểm trợ cũng như phương cách toàn diện cho tất cả các gia đoạn phát triển nghề nghiệp của quý vị.

Hiring Our Heroes

<https://www.hiringourheroes.org/>

202-463-5500

Hiring our Heroes (Tuyển Dụng những Anh Hùng của chúng ta) kết nối cộng đồng quân nhân - quân nhân tại ngũ, các vợ/chồng của quân nhân, và các cựu chiến binh - với các doanh nghiệp Hoa Kỳ nhằm để tạo ra các cơ hội kinh tế và lực lượng lao động đa dạng và vững chắc. HOH cung cấp dịch vụ tư vấn nghề nghiệp, tổ chức các buổi tuyển dụng, các chương trình tài trợ, và các nguồn liệu yểm trợ khác nhằm giúp bạn xây dựng nghề nghiệp của mình.

My Career Advancement Account (MYCAA) Scholarship Program

<https://mycaa.militaryonesource.mil/mycaa/>

800-342-9647

Học Bổng Tài Khoản Chuyên Ngành My Career (Nghề Nghiệp Của Tôi) là một chương trình nhằm phát triển lực lượng lao động cung cấp hỗ trợ tài chính lên đến \$4,000 cho vợ/chồng của quân nhân hội đủ điều kiện nhằm để theo đuổi hay duy trì (gồm cả tiếp tục theo nhận các khóa học giáo dục) của giấy phép hành nghề, chứng chỉ, hay văn bằng cao đẳng cần thiết để có được việc làm trong một ngành nghề hay lãnh vực nghề nghiệp.

Military Tuition Assistance Program

<https://www.militaryonesource.mil/education-employment/for-service-members/how-to-use-the-military-tuition-assistance-program/>

800-342-9647

Chương Trình Trợ Giúp Học Phí dành cho Quân Nhân hỗ trợ chi phí học dành cho quân nhân tại ngũ, Vệ Binh Quốc Gia, và các thành phần Dự Bị.

Certification and Licensing Compacts

<https://www.militaryfamily.org/licensing-certification/>

703-931-6632

Các chuyên viên vợ/chồng của quân nhân có thể cần phải thực hiện đòi hỏi về việc tái cấp phép khi họ chuyển đến một tiểu bang mới. Đường liên kết cung cấp một danh sách các hiệp ước về cấp phép nghề nghiệp và bản đồ liên tác nhằm để xem các tiểu bang nào đang trong tiến trình hay thông qua những hiệp ước này.

Blue Star Families Employment Resources

<https://bluestarfam.org/>

202-630-2583

Blue Star Families cung cấp các nguồn liệu yểm trợ để phát triển nghề nghiệp, thông tin liên quan đến công việc có thể làm từ xa, và làm việc tại nhà, cũng như kết nối đến các đối tác nhân sự ái hữu - quân đội.

Entrepreneurship for Military Spouses

<https://www.sba.gov/business-guide/grow-your-business/military-spouse-businesses>

202-205-6773

Cơ Quan Quản Trị Doanh Nghiệp Nhỏ hỗ trợ các doanh nhân vợ/chồng của quân nhân về tập huấn, tư vấn, và các nguồn yểm trợ khác.

Chăm Sóc Trẻ Em

School Age Child Care

<https://www.fairfaxcounty.gov/office-for-children/sacc>

703-449-8989

SACC cung cấp dịch vụ chăm sóc dành cho trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo đến lớp 6, trước giờ học, sau giờ học và trong các kỳ nghỉ học ở hầu hết các trường tiểu học công lập của Quận Fairfax và một số trung tâm cộng đồng của Quận. Trẻ em có các nhu cầu đặc biệt được hoàn toàn đón nhận trong tất cả các trung tâm SACC.

Military Child Care

<https://public.militarychildcare.csd.disa.mil/mcc-central/mcchome/>

855-696-2934

Bộ Quốc Phòng (DoD) đã tạo ra trang mạng MilitaryChildCare.com (MCC) để hợp lý hóa việc tìm kiếm quy trình chăm sóc trẻ em và kết nối các gia đình với thông tin và các nguồn liệu yểm trợ về chăm sóc trẻ em chất lượng.

Fort Belvoir Parent Central Services

<https://belvoir.armymwr.com/programs/parent-c>

703-805-5555

Dịch Vụ của Văn Phòng Trung Tâm của Phụ Huynh quản lý việc ghi danh cho tất cả các chương trình về Dịch Vụ dành cho Trẻ Em & Thanh Thiếu Niên. Thông qua văn phòng này, quý vị có thể ghi danh cho chương trình giữ trẻ, các chương trình dành cho thanh thiếu niên và trường trung cấp, cũng như thể thao và các chương trình khác.

Các Nguồn Liệu Yểm Trợ Khác Có Sẵn Từ Trung Tâm Nguồn Liệu Yểm Trợ Gia Đình

Nguồn Liệu Hướng Dẫn về LGBTQ+ (đồng tính nữ/nam, lưỡng tính, chuyển giới, và đồng tính luyến ái) cho Trẻ Em

Nguồn Liệu Hướng Dẫn về LGBTQ+ (đồng tính nữ/nam, lưỡng tính, chuyển giới, và đồng tính luyến ái) cho Thanh Thiếu Niên

Nguồn Liệu Hướng Dẫn Yểm Trợ Gia Đình

Hướng Dẫn Về Trại Hè Cho Các Nhu Cầu Đặc Biệt

Hướng Dẫn về Các Dịch Vụ Chăm Sóc Thay Thế Tạm Thời.

Thể Thao và Giải Trí Thích Ứng

Nguồn Liệu Hướng Dẫn Kỹ Thuật Số Của Trung Tâm Nguồn Liệu Yểm Trợ Gia Đình